
Fundur matsnefndar um stofnframlög

Haldinn 23. mars 2022 kl. 10:00 – 10:30. Fundurinn var fjarfundur.

Mættir: Rósa Steingrímsdóttir, Sigurður Haraldsson, Sigurður Nordal  og Rannveig Einarsdóttir sem 
ritaði fundargerð.

1. Brynja, Hússjóður ÖBÍ.
Umsókn hefur borist frá  Brynju, Hússjóði ÖBÍ um stofnframlag vegna kaupa á 12 íbúðum  
vegna áranna 2022 og 2023. Í erindinu kemur fram að stefnt er á að kaupa átta 2ja herbergja 
íbúðir og fjórar 3ja herbergja íbúðir. 
Matsnefndin fundaði með Guðbrandi Sigurðssyni, framkvæmdastjóra Brynju þann 23. mars s.l. 
Fram kom á fundinum að áætlanir eru um kaup á 10 íbúðum og 12% stofnframlag 
Hafnarfjarðarbæjar yrði 67.442.742 kr. 
Matsnefndin hefur farið yfir umsóknina og samþykkir að leggja til við bæjarstjóra að veitt verði 
12% stofnframlag til kaupa á 10 íbúðum  

2. Tillaga til bæjarstjóra.
Matsnefnd um veitingu stofnframlaga Hafnarfjarðarkaupstaðar leggur til við bæjarstjóra 
Hafnarfjarðarkaupstaðar að, Brynju, Hússjóði ÖBÍ  verði úthlutað 12% stofnframlagi vegna 
kaupa á 10 íbúðum. Áætlað stofnvirði vegna kaupanna er samkvæmt umsókn 67.442.742 kr. 

Fleira fór ekki fram á fundinum

Fundi slitið kl. 10:30


